



Quan tâm chăm bồi CHO TUỔI TRÉ THÀNH PHỐ

✦ NGỌC HÂN

Năm 2020 với thành phố Cần Thơ chọn chủ đề “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ chung. Năm mới Tết đến, dù lịch công tác rất nhiều, đồng chí Dương Tấn Hiển vẫn luôn quan tâm và dành thời gian gấp gờ, định hướng cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, phóng viên Tuổi trẻ Tây Đô chia sẻ cùng quý bạn đọc!

✦ PV: Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ đã có đóng góp như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Tấn Hiển:

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng, đất nước nói chung. Các cấp, các ngành, các địa phương đều sôi nổi thi đua, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại Hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần

thứ XIV, hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong không khí thi đua sôi nổi, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ đã huy động được sức trẻ, đóng thiết thực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố đã đề ra cũng như hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành phố.

Trong đó, nổi bật là các cấp bộ đoàn đã triển khai rộng khắp phong trào xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới bằng những công trình, phần việc phù hợp với điều kiện tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức Đoàn cũng thực hiện tốt việc huy động các nguồn



lực xã hội tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động an sinh, xã hội, nâng cao đời sống người dân, cụ thể: khám và phát thuốc miễn phí; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; xây, sửa chữa nhà tình nghĩa... Các cấp bộ đoàn còn góp phần nâng cao đời sống, chăm lo cho thanh thiếu nhi: các phong trào hoạt động thể thao; trao học bổng cho thanh thiếu nhi; cảm hóa và giúp đỡ cho thanh niên chậm tiến; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Từ các phong trào, hoạt động phong phú của Đoàn đã góp phần

chăm bồi, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp thông qua việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Đoàn cũng đã phát huy được vai trò nòng cốt với các tổ chức Hội, đồng thời thực hiện tốt việc phụ trách Đội thiếu niên tiền phong. Qua đó thúc đẩy các tổ chức Hội phát triển phong trào, góp phần tạo ra nhiều sân chơi cho tuổi trẻ thành phố. Có sự thay đổi phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới của đất nước.

❖ **PV:** Theo đồng chí, điểm nhấn của Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ trong năm 2020 là gì? Điều đó có ý nghĩa như thế nào trong việc tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ học tập, trải nghiệm và rèn luyện?

Đồng chí Dương Tấn Hiến:

Thành phố đã tổ chức tổng kết Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020 và đề ra Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030. Điểm nhấn của việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố trong năm 2020 là Đoàn thanh



Đông chí Dương Tấn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ phát biểu và đánh trống lệnh xuất quân tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thành phố Cần Thơ năm 2020. Ảnh: NGỌC UYÊN



niên các cấp đã chủ động kết nối và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, Thành đoàn đã ký kế hoạch liên tịch và chương trình phối hợp cùng 18 đơn vị, nhằm cụ thể hóa nội dung Chương trình phát triển thanh niên thành phố. Trong đó, nổi bật như: phối hợp cùng Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố triển khai pháp luật; phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các

hội nghị giáo dục chính trị; cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; phối hợp cùng Sở Nông Nghiệp triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu... Từ sự gắn kết chặt chẽ giữa các sở, ngành, đoàn thể đã tạo sự thuận lợi và đồng bộ trong việc triển khai Chiến lược phát triển thanh niên từ thành phố đến cơ sở.



Tuổi trẻ Cán Thơ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trong ảnh: Hoa khôi sinh viên, Người đẹp Du lịch Cán Thơ Huỳnh Thúy Vi (giữa); Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2020 Lê Tường Vy (phải); Trần Lê Hoàng Khang - Nam vương Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (phải); Ngô Tường Vi - Á khôi Duyên dáng áo dài Sense City Cán Thơ 2020 (trái); Huỳnh Hữu Trí - Top 5 ứng xử và giải Nam sinh phong cách Hội thi HSSV thành lịch TPCT năm 2019.

❖ **PV: Trong năm 2021, Thành đoàn Cán Thơ cần quan tâm những nội dung nào?**

Đồng chí Dương Tấn Hiến:

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới nghị Đoàn Thanh niên thành phố cần tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cán Thơ lần thứ XIV, triển khai sâu rộng, phù hợp với từng cấp bộ đoàn. Đặc biệt, các nội

dung thực hiện cũng phải được cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị vào các phong trào hành động của đoàn, hướng tới việc xây dựng thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại. Đồng thời, có sự kết nối với các sở, ngành thành phố để triển khai nội dung của Chương trình phát triển thanh niên do UBND thành phố đã đề ra. Các phong trào, hoạt động phải đảm bảo: hiệu quả, thiết thực, an toàn, tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến và được người dân đồng tình, ủng hộ.

❖ **PV: Nhân dịp đầu năm mới, đồng chí có gửi gắm thông điệp gì đến tuổi trẻ thành phố Cán Thơ**

Đồng chí Dương Tấn Hiến:

Trong bất kỳ giai đoạn nào của đất nước, tuổi trẻ luôn là lực

lượng quan trọng, được lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm chăm bồi. Lãnh đạo các cấp cũng luôn tin tưởng và kỳ vọng vào tuổi trẻ hôm nay rất nhiều. Mong rằng, các bạn trẻ ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Từ đó, mỗi bạn trẻ chủ động trong học tập, rèn luyện, tích cực xung kích trong các phong trào, hoạt động hướng đến cộng đồng, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Nhân dịp năm mới Tết đến, các bạn đoàn viên thanh niên và thiếu nhi thành phố thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Dương Tấn Hiến đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Tuổi trẻ Tây Đô. ❖

❖ **NHƯ NGỌC**